

Số: 85/TB-THA

Tuy Phong, ngày 04 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO

Về kết quả lựa chọn trung tâm bán đấu giá tài sản

Căn cứ Bản án, Quyết định số 16/QĐST-DS ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận;

Căn cứ Quyết định thi hành án số 1011/QĐ-CCTHADS ngày 12 tháng 4 năm 2021.

Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số: 08/QĐ-CCTHA ngày 14 tháng 3 năm 2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tuy Phong.

Nội dung:

Ngày 18/03/2022 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tuy Phong đã tổ chức kê biên tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng của vợ chồng ông Nguyễn Hữu Đức, sinh năm 1977 và bà Lê Thị Thủy, sinh năm 1974. Địa chỉ: khu phố Minh Tân 2, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận là 01 chiếc thúng có gắn máy cụ thể: chiếc thúng có chiều dài 5,3m, chiều rộng nhất là 3,25m, chiều cao nhất là 1,4m. Kết cấu: làm bằng tre, bên ngoài có phủ một lớp keo nhựa, có gắn một máy xuất xứ Trung Quốc, hiệu máy D35, không có số máy, công suất 35HP, máy bộ được chế thành máy thủy không có hóa đơn mua bán. Chiếc thúng do cơ sở cá nhân tại địa phương đóng không có thông số kỹ thuật và hóa đơn mua bán và một số phụ kiện gắn liền với chiếc thúng là 01 chiếc chân vịt, 01 chiếc bánh lái, 01 chiếc cào kéo lưới cả ba loại phụ kiện này đều làm bằng kim loại chống rỉ sét và 01 thùng đựng máy định vị bằng gỗ nhưng bên trong không có gắn máy định vị. Đây là tài sản theo quy định của Luật thủy sản thì không phải đăng ký giấy chứng nhận quyền sở hữu.

Sau khi Chi cục thi hành án đăng tải thông tin lựa chọn tổ chức bán đấu giá. Chi cục thi hành án dân sự huyện Tuy Phong chỉ nhận được duy nhất 01 hồ sơ đăng ký tham gia cung cấp dịch vụ đấu giá tài sản của Trung tâm dịch vụ đấu

giá tài sản tỉnh Bình Thuận. địa chỉ: Số 06 – đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Qua xem xét văn bản đề nghị được lựa chọn ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản Thi hành án dân sự, hồ sơ năng lực và các tài liệu khác có liên quan, đồng thời căn cứ các điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Phụ lục 2 Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm các tổ chức đấu giá tài sản (Ban hành kèm theo Quy trình lựa chọn tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản để thi hành án của Tổng cục Thi hành án dân sự), Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tuy Phong nhận thấy Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Thuận đáp ứng đủ các điều kiện, quy định của pháp luật, có năng lực, kinh nghiệm để được lựa chọn ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản thi hành án dân sự.

Vì vậy, Chấp hành viên quyết định chọn Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Thuận, địa chỉ: Số 06 – đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận để ký hợp đồng dịch vụ đấu giá các tài sản nêu trên của ông Nguyễn Hữu Đức và bà Lê Thị Thủy với giá khởi điểm là 110.084.000đ

Nơi nhận:

- Bên phải thi hành án;
- Bên được thi hành án
- Lưu: VT, HSTHA.



CHẤP HÀNH VIÊN

Nguyễn Công Cường